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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 1/2566 
วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. นางดาวดล สวัสดิลานนท์ นายทะเบียน 
๓. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี กรรมการ 
๔. นายกัมพล    บุญสนิท กรรมการ 
๕. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๖. นายโดม ถนอมบูรณ ์ กรรมการ 

๗. นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 

๘. นายธีรพันธ์    จันทรัตน์ กรรมการ 

๙. นายประสงค์    พีรธรากุล กรรมการ 

๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ กรรมการ 

๑๑. นายวิรัช    ขวัญชื่น กรรมการ 

๑๒. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 

๑๓. ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 

๑๔. นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา กรรมการ 
๑๕. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๖. นายสมชาย    สุขพรสวรรค์ กรรมการ 
๑๗. นายสมนึก นิลโอภา กรรมการ 
๑๘. นายอนันต์    มานะการ กรรมการ 
๑๙. ผศ.สิทธิพร    บุญญานุวัตร์      กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  รศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายก 
2.  ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ปฏิคม 
3. นางทัศนีย์ ดำด้วง ประชาสัมพันธ์ 
4. นายกิตติธร    อุดมศรี กรรมการ 

5.  นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 

6.  นายชาญชัย    ประทีปเกาะ กรรมการ 



 
 

7.  นายณรงค์ศักดิ์  ยอดแก้ว กรรมการ 
8. นางสาวนราวดี    บัวขวัญ กรรมการ 

๒๐.  นายไพรัช    ดวงจินดา กรรมการ 

9. นางพัชรี    ทิพย์ประชา กรรมการ 

10. นายภูกิจ    สุนทรวิจิตร กรรมการ 

11. นายสมชาย    พิจิตบรรจง กรรมการ 

12.  นายสุธร    ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

13. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ กรรมการ 

14.  นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ กรรมการ 
15.  นางสาวบุสรินทร์    คูนิอาจ กรรมการและเหรัญญิก 

 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวอัมพิกา         ทองคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 - 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 
ธันวาคม 2565     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 

3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
    

      การดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 10 คือ งานฉาบ และงานไฟฟ้าเรียบร้อย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงานฝ้าเพดาน และถมดินปรับพื้นที่บริเวณรอบอาคาร   



 
 

 

 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน และในส่วนของการปรับพ้ืนที่ชั้นสอง หมอบ
หมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อขอดูแบบในการแก้ไขปรับปรุง 
 



 
 

 3.2 ความคืบหน้าการจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   3.2.1 การจัดจำหน่ายเสื้อสมาคมศิษย์เก่าฯ 
    ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565 มีการจำหน่ายเสื้อได้ทั้งสิ้น 309 ตัว ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเส้ือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

   
 : บำท  

รายรับ ค่าเส้ือ :   

 
ราคาปกติ (269 ตวั * 600 บาท)   161,400.00   

 
ราคานกัศึกษา (25 ตวั * 450 บาท)     11,250.00   

 
ของแถมตามโปรโมชัน่ 15 ตวั                    -                172,650.00  

ตน้ทุนการผลิตทั้งส้ิน (500 ตวั * 220 บาท)              110,000.00  

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ                 62,650.00  
 

 มียอดเสื้อคงเหลือ จำนวน 191 ตัว  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

3.2.2 การจัดงานทอดผ้าป่า เพ่ือหาเงินสมทบทุนสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
             ฝ่ายเลขานุการฯได้ดำเนินการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากกองกลาง 
ร่วมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือขอความร่วมมือในการจัดเตรียมสถานที่ในวันที่ 16 
มกราคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา         
เพ่ือดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ในวันงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยในส่วนของพระสงฆ์ผู้ทำพิธี นางทัศนีย์ ดำด้วง ได้มีการ
ประสานงานไว้เรียบร้อยแล้ว  
    ในส่วนของอาหาร ฝ่ายอาหารเสนอให้มีการบริการอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน    
ในรูปแบบของบ็อกเซ็ต และจัดปิ่นโตถวายแก่พระสงฆ์ บริเวณหน้ากองพัฒนานักศึกษา 
    ส่วนของงานเลี้ยงต้อนรับคณะผ้าป่าในวันที่ 17 มกราคม 2566 ทางฝ่าย
เลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ้ืนที่สงขลา    
เข้าร่วมงานเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า โดยมอบหมายให้นางดาวดล สวัสดิลานนท์ จัดหานักศึกษาช่วยงาน
จำนวน 20 คน และให้กรรมการทุกท่านปฏิบัติงานตามคำสั่งการแต่งตั้งคณะดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ  
รวมถึงให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจเช็คจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยง และงานทอดผ้าป่า เพ่ือจะได้จัดเตรียมอาหารและ
เครื่องดื่มให้เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 

   3.3 การจัดเตรียมงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2023” 
   ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 8/ 2565 ให้มีการจัดเตรียมงานแถลงข่าวการจัดงานสงขลา
มาราธอน นานาชาติ 2023 นั้น ทางออแกไนได้มีการติดต่อประสานงานสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดงานแล้ว และได้
ข้อสรุปในการจัดงานแถลงข่าวเป็นวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ โดยในส่วนของ



 
 

ผู้เข้าร่วมแถลงข่าว นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ประธานที่ปรึกษา ได้มีการติดต่อประสานงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
และนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ 

   การเปิดรับสมัครนั้น ทางบริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ได้มีการเตรียมการเปิดรับสมัครอย่าง
เป็นทางการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและทดลองการเปิดรับสมัคร และจะดำเนินการเปิดรับสมัคร
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้า โดยนายสถิตย์ สุวรรณชนะ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ออก
หนังสือเชิญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตัวแทนจังหวัดสงขลา ตัวแทนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา และตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ 
ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ 

  เสื้อวิ่ง เสื้อฟินิชเชอร์ เหรียญ และการกำหนดรุ่นอายุ ยืนยันตามที่ออแกไนนำเสนอมา ในส่วนอขง
ถ้วยรางวัล รอทางออแกไนจัดทำตัวอย่างเสมือนจริงมานำเสนอเพ่ือการตัดสินใจอีกครั้ง  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment 
ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 

 
โดยทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการโอนเงินจัดสรรค่าสมัคร

สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และจัดส่งหนังสือเพ่ือแจ้งยอดการโอนเงิน ให้แก่คณะ/วิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

 

 



 
 

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565  ดังนี้ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2565 

ยกมา           700,389.23  

รายรับ    

 ค่าสมัครสมาชิก - นักศึกษาใหม่ ( x 200)                       -     

 ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน (13 x 200)             2,600.00   

 รายได้จากการจำหน่ายเสื้อสมาคมศิษย์เก่า           19,800.00   

 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                683.51            23,083.51  

รายจ่าย   

  เงินจัดสรรค่าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ          257,180.00   

  ทุนการศึกษา 2/2565 (14 ทุน)            70,000.00   

 เงินเดือนและเงินประกันสังคม           30,900.00   

  ค่าใช้จ่ายในการประชุม-กรรมการ              7,710.00   

  ค่าพวงหรีด อ.ผัน              1,000.00   

  ค่าโทรศัพท์                 640.00   

  ค่าส่งไปรษณีย์                 521.00   

  คืนสมัครสมาชิก                 200.00   

  วัสดุสำนักงาน                 140.00   

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 68.35         368,359.35  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565          
355,113.39  

 สามแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสบิสามบาทสามสิบเก้าสตางค์   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 พิจารณาทบทวนภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มติที่ประชุม นายสถิตย์ สุวรรณชนะ เสนอให้รอการจัดการประชุมใหญ่ (ช่วงเดือนมิถุนายน) โดย เสนอให้
ปรับแก้ไขข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และโครงสร้างกรรมการ ให้มีความทันยุค ทันสมัย ร่วมทั้งจัดทำปฏิทินแผนงาน
กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ ประจำปี ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน 

 

 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

   นายสถิตย์ สุวรรณชนะ ฝากให้กรรมการทุกท่านร่วมกันจัดหาและเสนอศิษย์เก่ารุ่นใหม่
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพ่ือให้สมาคมฯสามารถสืบต่อกันต่อไปในอนาคต 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.                   

                           

                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองคำ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


